



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561#

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>อุบัติเหตุสงกรานต์ 61</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อริสิทธิ์ ไชยนิวดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมกรม. รับทราบและเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่าง 11-17 เม.ย. แบ่งเป็น 6 มาตรการ คือ 1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง 2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย และให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ นายกฯ ย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญทั้งปี ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เตือนประชาชน ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อค และเปิดไฟหน้า และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงให้รถฉุกเฉิน ทั้งนี้ สพฉ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 80 แห่ง รวมถึงหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศกว่า 10,000หน่วยทั่วประเทศ รองรับเหตุฉุกเฉินในเทศกาลสงกรานต์ ส่วนนโยบาย UCEP ซึ่งครบ 1 ปีในวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีผู้เข้าเกณฑ์มารับบริการ 15,590 ราย จากผู้ตรวจสอบสิทธิ์ กว่า 50,000 ราย มีเรื่องร้องเรียนเพียง 100 ครั้ง ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 45 เป็นผู้ป่วยในกทม. สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือการส่งต่อผู้ป่วยข้ามเขตพร.และอัตราการจ่ายชดเชยให้พร.ที่ร่วมโครงการ ซึ่งจะมีการปรับอัตราจ่ายให้เหมาะสม โดยพิจารณาเพิ่มเติม 1,000 รายการ ขณะที่ สพฉ.ต้องทำความเข้าใจในนิยามความเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกับผู้ป่วยต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กรณีกู้ชีพกู้ภัยรับค่าตอบแทนจากรพ.เอกชนในการส่งต่อผู้ป่วยเป็นเพียงส่วนน้อย หากประชาชนไม่ได้รับการดูแลที่ดีติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 02-872-1669 ส่วนที่สปสช.ออกกฏไม่จ่ายเงินหากถูกนำส่งพร.เอกชนแทนพร.รัฐที่ใกล้ที่เกิดเหตุ เพราะเคยมีกรณีกู้ชีพนำผู้ป่วยไปส่งพร.เอกชนที่ไกลจากที่เกิดเหตุจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>การหลีกเลี่ยงรถฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีคลิปรถยนต์ซูซูกิสีฟอสแดงขับในเลนขวา และไม่ยอมหลบทางให้กับรถฉุกเฉิน จนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล และต่อมาเพจ “Red Skull Uprising” ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าผู้ป่วยในรถฉุกเฉินคันในคลิปเสียชีวิตแล้ว</p> <p>ล่าสุดรายการ “ทุบโต๊ะข่าว” ช่องอมรินทร์ทีวี ได้สัมภาษณ์ นายภาณุวัฒน์ ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ สพฉ. แฟนหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ในรถเก๋ง แก้วตัวว่าเป็นเพราะไม่สามารถเบี่ยงรถออกไปได้ ส่วนที่รถฉุกเฉินอ้างหากแข่งจนคนไข้จะตกเตียง ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่ารถฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่ น.ส.จิราพร จุ้ยเสียม ผู้ขับรถเก๋ง บอกว่า ไม่ชินกับเส้นทาง และรถฉุกเฉินขับจี้ติดจนทำให้ทำอะไรไม่ถูก รวมทั้งมีรถขนาดใหญ่ประกอบอยู่ ทั้งนี้ผู้ขับรถฉุกเฉินถ้ามีทางที่ไปได้ก็ควรต้องไป</p> <p>-บริษัท สแตนบาย แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส ออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ขอโทษที่ทำให้กระทบชื่อเสียงของ สพฉ.</p> <p>-เสนอข่าว นายภาณุวัฒน์ ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ สพฉ. กล่าวผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Street Hero Project แสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยในรถ และขอโทษสังคมที่ภาพในคลิปทำให้เกิดความเข้าใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก.ออนไลน์	<p>ติดต่อแนวทางการหลีกเลี่ยงรถฉุกเฉิน ที่สพฉ.รณรงค์มาโดยตลอด และอาจจะเป็นตัวอย่างที่ผิด และขอโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฉ. รพ.ราชวิถี ขอน้อมรับความผิดและยินดีที่ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามที่เห็นสมควร</p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจ Street Hero Project ได้สัมภาษณ์ นพ.สัญญาชัย ชาสสมบัติ รองเลขาธิการ สพฉ. และโฆษก สพฉ. กล่าวว่า เรื่องคนขับรถเก่งไม่ยอมหลบรถฉุกเฉินคงต้องสอบสวนหาความจริงกันต่อไป และต้องสอบสวนว่าเหตุใดรถฉุกเฉินจึงไม่ขับออกด้านซ้ายที่ว่าง ทั้งนี้องค์กรได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทางมาโดยตลอด แต่ในกรณีนี้คนขับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กร ส่วนประเด็นที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรนำเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีนี้ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียง จึงต้องดำเนินการตามฐานความผิดต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ทุจริตกองทุนเสมอมา</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.กำชับให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรวบรวมข้อมูลการรับทุนเสมอมา ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อส่งมอบให้แก่ศธ.ตามที่ประสานมา โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2555-2561 ไปแล้ว ประกอบด้วยข้อมูลของนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินและบัญชีการโอนเงินจากกองทุนเสมอมา เข้าบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแต่ละแห่ง สำหรับข้อมูลก่อนปี 2553 สธ.ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศธ. จึงไม่มีการโอนเงินทุนเข้าวิทยาลัยพยาบาล นักศึกษากองทุนเสมอมา จะนำเงินมาชำระค่าเล่าเรียนเอง ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2555-2561 มีการรับทุนการศึกษากองทุนเสมอมา 3 โครงการ คือ 1.ทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต/ราชประชานุเคราะห์ 129 คน 2.โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จพระเจ้า 148 คน และ 3.โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 15 คน รวม 292 คน เข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 26 แห่ง</p>
โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด	<p><b>กรม.เห็นชอบงบประมาณ 2562</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ 1.ศึกษาธิการ 489,798 ล้านบาท 2.มหาดไทย 373,519 ล้านบาท 3.การคลัง 242,846 ล้านบาท 4.กลาโหม 227,671 ล้านบาท 5.คมนาคม 183,732 ล้านบาท สาธารณสุข 1.35 แสนล้านบาท งบกลาง 468,032 ล้านบาท โดยก.การคลังจะรับฟังความเห็นวันที่ 10-27 เม.ย. ก่อนเสนอกรม.เห็นชอบอีกครั้ง 28 พ.ค. 2561</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p><b>นร.สตรีวิทย์ท้องเสีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงกรณีนักเรียนม.ปลาย รร.สตรีวิทย์ฯ ถูกนำส่งรพ.ในกทม. หลังเกิดอาการปวดท้องและท้องเสียอย่างหนัก ว่า ได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนสาเหตุการเกิดโรคทันที พบนักเรียนมีอาการท้องเสียรวม 54 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่มีอาการปวดท้องรุนแรงต้องนำส่งรพ.ใกล้เคียง 22 ราย แยกเป็น รพ.กลาง 11 ราย รพ.วชิรพยาบาล 9 ราย และ รพ.ราชวิถี 2 ราย โดยต้องนอน รพ. 12 ราย ขณะนี้ทุกรายมีอาการปลอดภัย จากการสอบสวนเหตุเบื้องต้น คาดเกิดจากอาหารมื้อเย็นวันที่ 9 เม.ย. ซึ่งเป็นข้าวกะเพราไก่และข้าวไข่เจียว โดยผู้ป่วยเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่ 02.00 น.เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเพาะเชื้อก่อโรคซึ่งใช้เวลา 7 และอยู่ระหว่างตรวจสอบน้ำดื่มว่ามีกรปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือไม่</p>
สำนักข่าวไทย สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p><b>โรคทางเดินอาหารในพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากภาวะอาหารไม่ถูกสุขอนามัย คือ ผู้สูงอายุ เด็ก และพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน จากข้อมูลพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับบริการที่รพ.สงฆ์ ปี 2560 พบพระสงฆ์อาพาธด้วยอาการท้องร่วง 167 รูป และเพิ่มขึ้นในช่วงอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจัดหาอาหารเพื่อตักบาตรพระสงฆ์ ขอให้เน้นอาหารที่ปรุงเองที่บ้าน หรืออาหารที่สั่งซื้อจากร้านค้าที่สะอาดถูกหลักอนามัย ทั้งนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาหารที่มีความเสี่ยงควรระวังเป็นพิเศษ อาทิ อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิ อาหารประเภทส้มตำ อาหารทะเล และยำต่างๆ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกก่อน สำหรับอาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกข้าวและกับข้าวออกจากกัน
สำนักข่าวไทย	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-3 เม.ย. 2561 พบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 600 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยแล้ว 5,868 ราย เสียชีวิต 9 ราย แม้จำนวนผู้ป่วยจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยสัปดาห์นี้ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากเล่นน้ำเสร็จ ขอให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบภาชนะหรือสิ่งของที่มีน้ำขังรอบบ้าน หากพบน้ำขังหรือมีลูกน้ำยุงลาย ให้คว่ำทันที พร้อมสังเกตอาการคนใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>
สวท.	<p><b>แนวทางดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย. ขอให้ทุกคนดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในครอบครัว และเพื่อป้องกันผู้สูงอายุจากโรคต่างๆ ทั้งภาวะอ้วน โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ กรมฯ จึงดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในอีก 20 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 75 ปี ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด “ไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” หรือ “4 Smart”</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผู้สูงอายุเมืองอุดรฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.อุดรธานี จัดประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นหลักชัยของสังคม ประจำปี 2561 และพิธีเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุ 80-100 ปี มอบโล่เชิดชูเกียรติเกียรติบัตร และสิ่งของให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุ 80 ปีขึ้นไป 39 คน ผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุ 90 ปีขึ้นไป 12 คน ผู้สูงอายุยืนยาว อายุ 100 ปี 9 คน โดยคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัย สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด คือ นางถิ่น ชาติคำ อายุ 110 ปี ชาว อ.สร้างคอม สุขภาพแข็งแรง การรับฟังปกติ สายตาปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้</p>
สวท. กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>รางวัล FOYA 2018</b></p> <p>-เสนอข่าว ญญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวยทกิจ รอง ผอ.อก. กล่าวว่า อก.ได้ส่งโรงงานผลิตยารังสิต 1 จ.ปทุมธานี เข้าประกวดรางวัล FOYA 2018 (Facility Of The Year Awards) เป็นรางวัลที่ตระหนักถึงความทันสมัยในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนในการผลิตที่มีคุณภาพสูง และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงงาน ซึ่งอก.ได้รับรางวัล Honorable Mention ปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ อก.ได้รับร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลก จากสมาคม ISPE ที่มีสมาชิกกว่า 18,000 ราย ใน 90 ประเทศทั่วโลก โดยจะมีการรับรางวัลในวันที่ 4 พ.ย. 2561 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>ปัจจุบันโรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP-PIC/S จากอย. และได้รับการตรวจโรงงานจากองค์การอนามัยโลก เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (WHO PQ) ในส่วนของยาด้านไวรัสเอดส์ ยาเอฟฟาไวเรนซ์ มีสายการผลิต 4 สาย กำลังการผลิต 1,700 ล้านเม็ด/แคปซูลต่อปี และใน 5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มพื้นที่ Pilot Plant และสายการผลิตที่ 5 รองรับการผลิตยาเม็ดและการบรรจุยาแผงแบบความเร็วสูง คาดว่ากำลังการผลิตในอนาคตจะเพิ่มเป็น 4,500 ล้านเม็ด/แคปซูลต่อปี</p>
สำนักข่าว INN	<p><b>ตลาดกรีนมาร์เก็ต</b></p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ นำรณโฆบาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เคลื่อนที่ (Mobile Unit Food Safety) เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ในตลาดกรีนมาร์เก็ต รพ.กาฬสินธุ์ เบื้องต้นไม่พบสารเคมีอันตรายในสินค้าที่วางจำหน่าย</p> <p>นพ.ประวิตร กล่าวว่า ขณะนี้ได้เปิดตลาดในรพ.ในสังกัดทั้ง 18 แห่ง โดยคัดสรรผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับสัญลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste สัญลักษณ์อาหารปลอดภัย หรือ Food Safety และกาฬสินธุ์อาหารปลอดภัย KS (kalasin Food Safety)</p> <p>ด้าน นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตลาดกรีนมาร์เก็ตนอกจากจะเป็นตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ตลอดปี โดยตลาดรพ.กาฬสินธุ์ จะเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เกษตรกรประมาณ 10-15 รายต่อวัน สับเปลี่ยนมาค้าขาย แต่ละคนมีรายได้ 300-1,000 บาทต่อวัน ขณะเดียวกัน ในกลุ่มผู้ป่วย ญาติ และจนท.รพ. ยังได้รับแรงบันดาลใจมาเป็นแม่ค้าหลายราย</p>
สยามรัฐ	<p><b>กรมวิทย์ฯ มอบรางวัลชุมชนต้นแบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบรางวัล Best Practice Award ให้กับชุมชนต้นแบบ นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุคนธ์ ชัยชนะ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เรื่อง บริหารงานคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 4 ต. ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง สร้างเครือข่ายโรงเรียน โรงงาน ศูนย์แจ่งเดือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชัยยุทธ กล้าสกุล ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.บางลาย จ.พิจิตร เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.บางลาย, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชยพล สินวรรณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินีปลาเค้า จ.อำนาจเจริญ เรื่องการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังเดือนภัยสุขภาพ ต.ปลาเค้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายจำเนียร สุวรรณชาติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินีวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์ของชุมชน : เครื่องมือสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว	<p><b>ภาซีน้ำตาล</b></p> <p>-กล่าวว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษ ระบุ วัยรุ่นอังกฤษที่มึนน้ำอัดลมปริมาณมากจนทำให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งผลจากการเก็บภาซีน้ำตาลในน้ำอัดลม ทำให้เครื่องดื่มในอังกฤษลดปริมาณน้ำตาลลงถึง 45 ล้านกิโลกรัมต่อปี เมื่อไรก็ตาม การคลัง และก.สาธารณสุขไทย จะทำตามอังกฤษบ้าง</p>
ไทยโพสต์	<p><b>การทกล้มในผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความเสี่ยงของการทกล้มจะยิ่งมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแอหรือมีโรคประจำตัว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีปัญหาเรื่องการทรงตัว การล้มในผู้สูงอายุเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง มีปัญหาสายตา การกินยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้ง่วงซึม รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการทกล้มในผู้สูงอายุอาจกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดความพิการ หรือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้</p> <p>นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า วิธีลดความเสี่ยงของการทกล้มที่ได้ผลมากที่สุดคือ การออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการทรงตัวและการเดิน ส่วนแนวทางป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการทกล้ม ได้แก่ 1.เลือกรองเท้าที่เหมาะสม 2.ใช้ไม้เท้าในการช่วยเดิน 3.ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ ช่องวัน	<p><b>วิ่งช่วย รพ.ทองผาภูมิ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี นายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี อายุ 35 ปี ครูสอนศิลปะ รร.โยธินบูรณะ วิ่งออกจาก รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2561 เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.ทองผาภูมิ ตั้งเป้ารับบริจาค 1,100,000 บาท โดยมีระยะทางการวิ่ง 289 กม. คาดว่าใช้เวลาประมาณ 10 วัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 เม.ย. 2561 ครูณัฐเริ่มออกวิ่งจาก อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เข้าสู่พื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แวะพักที่สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา ต.ท่าผา แล้ววิ่งต่ออีก 5 กม. เข้าสู่ตลาดบ้านโป่ง มีชาวบ้านที่ทราบข่าวออกมาร่วมบริจาคและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง โดยมีทีมมูลนิธิกัญญาจนบุรีคอยดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งครูณัฐจะหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บที่แผนกกายภาพบำบัด รพ.บ้านโป่ง เนื่องจากมีอาการอ่อนล้าและบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ หัวเข่าถึงข้อเท้าขวา โดยคณะจะหยุดพักใน อ.บ้านโป่งจนถึงช่วงเย็น แล้ววิ่งต่ออีก 20 กม. เข้าไปพักใน จ.นครปฐม ส่วนยอดเงินบริจาคอย่างไม่เป็นทางการมีกว่า 3 ล้านบาท ครูณัฐเตรียมนำยอดเงินบริจาคส่วนเกินช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมให้กับรพ.สังขละบุรี ต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ M2F ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p><b>ธุรกิจร้านขายยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ช่วง 3 ปีนี้ธุรกิจร้านขายยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เติบโตก้าวกระโดด โดยปี 2561 ช่วงม.ค.-ก.พ. มีร้านใหม่ 175 รายเพิ่ม 23.24% ทั้งนี้เป็นผลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ นอกจากนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประเภทอื่น เช่น สปา กิจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บริการเสริมความงาม และเครื่องสำอางยังได้รับประโยชน์จากการเป็นเมดิคัล ฮับของไทยด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) กล่าวว่า ที่หลายฝ่ายมีข้อกังวลเรื่องการต่อทะเบียนพาราควอต เนื่องจากมีงานวิจัยว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจน หากมีการอนุญาตให้ต่อทะเบียน เครือข่าย 398 เครือข่าย จาก 51 จังหวัด จะเดินหน้าขอเหตุผลที่ชัดเจนจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางจำกัดการใช้ หากเหตุผลไม่เป็นไปตามหลักการ อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้มีการเพิกถอนการต่อทะเบียน และอยากเรียกร้องให้แพทย์เฉพาะทางทางด้านสมองออกมาให้ข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการเฉพาะกิจด้วย</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ในบางประเทศ บริษัทผู้ผลิตจะให้งบสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาแก่ศูนย์รักษาผู้ได้รับสารพิษในรพ. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนสนับสนุนสารพิษดังกล่าว ซึ่งในกรณีพาราควอต ในอนาคตอาจจะมีการกระทำเช่นนี้ในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เรียบเรียงข้อมูลผลต่อสุขภาพจากการใช้พาราควอตให้กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว แต่กลับบอกว่าไม่มีข้อมูล ส่วนกรณีที่มีแพทย์จากรพ.รามามา ให้ข้อมูลว่าพาราควอตไม่มีผลต่อสุขภาพ ได้แจ้งไปยังรองคณบดีรพ.รามามา ให้แจ้งแพทย์คนดังกล่าวซึ่งเป็นคณะกรรมการทางด้านวิชาการแล้วว่าขณะนี้ข้อมูลจำนวนมาก หากยังบอกว่าไม่มีหลักฐาน ก็ถือว่าไม่มีความรอบคอบในการหาข้อมูล</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>กิจกรรมวันสงกรานต์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์รพ.สระบุรี ประจำปี 2561 “อิมบิอุย สุขใจ ห่างไกลโรคฯ เสริมดวงชะตา นำพาร่มเย็น” ให้เจ้าหน้าที่ พยาบาล แต่งชุดไทยตามละคนบุพเพสันนิวาส เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ กล่าวขอขมาผู้สูงอายุ ผู้บังคับบัญชา</p>
<p>M2F</p>	<p><b>วิกฤตเด็กอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD เปิดเผยว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังมีเด็กที่เกิดภาวะโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราใกล้เคียงกับสหรัฐ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 38% ระหว่างปี 2000-2016 หนึ่งในประเทศที่มีปัญหาเด็กอ้วนเพิ่มขึ้น คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ส่วนประเทศที่เด็กมีน้ำหนักมากที่สุดคือ ซามัว ตองกา และนาอูรู ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ และมีโรคอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน และโรคตับ ตามมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>ซูเปอร์โกโนเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ รายงานว่า พบชายชาวอังกฤษรายหนึ่งป่วยเป็นโรคหนองในแท้ หรือโกโนเรีย ซึ่งเชื่อก่อนโรคได้พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว จนสามารถต้านยาปฏิชีวนะทั่วไป รวมทั้งยาอะซิโทรมายซิน และเซฟทริอาโซน กลายเป็นผู้ป่วย "ซูเปอร์โกโนเรีย" รายแรกของโลก</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch